

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๗๒๕๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๖๓๐๕ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-๑๙ และมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้ในระบบ พร้อมทั้งอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินทั้งสองมาตรการข้างต้น จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท และจำนวน ๔,๕๐๐ ล้านบาท รวมเป็นจำนวน ๔,๙๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ (โครงการสินเชื่อฯ) และอนุมัติให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำเงินงบประมาณที่ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้รับชดเชยความเสียหายตามโครงการสินเชื่อฯ ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ มาให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รหัส ๒๑ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ควรดำเนินมาตรการอย่างระมัดระวัง และให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาใจผิดนัดชำระหนี้ (Moral Hazard) กับลูกหนี้รายอื่นๆ ในอนาคต

๓. เห็นควรรับทราบมาตรการต่างๆ จำนวน ๕ มาตรการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของลูกหนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๖๕

E-mail: arnunchanog@nesdc.go.th

ด้วย